

**Phụ lục 2:**  
**Danh mục các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 chuyển, tiếp tục thực hiện trong năm 2024**  
*(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /02/2024 của UBND tỉnh)*

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
<b>I. Nhóm nhiệm vụ về nhận thức số, phát triển nhân lực số</b>					
1.	Nâng cao nhận thức về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động; các đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các cơ quan Đảng, nhà nước, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh	Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình; Báo Ninh Bình; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể; Trung tâm CNTT&TT	<p><b>* Mục tiêu:</b> Cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành; cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước được phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số để chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng.</p> <p><b>* Nội dung, quy mô:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Duy trì các chuyên trang, chuyên mục về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng;</li> <li>- Sản xuất các chương trình, phóng sự, trao đổi, đối thoại, chuyên đề sâu về chuyển đổi số, tổ chức các cuộc thi, trò chơi tìm hiểu về chuyển đổi số trên sóng phát thanh và truyền hình, trên các nền tảng số;</li> <li>- Sản xuất các tin bài, video, clip phát trên các nền tảng số, các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về chuyển đổi số, các hoạt động tuyên truyền trực quan, các hoạt động tôn vinh, biểu dương các điển hình tiên tiến về chuyển đổi số.</li> <li>- Tổ chức truyền thông, tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia.</li> </ul>	Năm 2024 và các năm tiếp theo	Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
			- Tổ chức tuyên truyền và các hội nghị quán triệt, triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.		
2.	Tổ chức các hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý	Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm CNTT&TT)	<p>* <b>Mục tiêu:</b> Cập nhật kiến thức về chuyển đổi số và nâng cao kỹ năng số cho công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tại các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố để ra quyết định, hoạch định chính sách và đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu về chuyển đổi số.</p> <p>* <b>Nội dung, quy mô:</b></p> <p>- Nội dung: Cập nhật các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về chuyển đổi số; kiến thức về dữ liệu, thông tin về môi trường số; kỹ năng phân tích, đánh giá, khai thác, xử lý thông tin, dữ liệu; các quy định về an toàn thông tin trên môi trường số.</p> <p>- Quy mô: Tổ chức 02 hội nghị tập huấn với khoảng 25-30 người/hội nghị trong thời gian 2 ngày/hội nghị.</p>	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm</i>
3.	Tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về chuyển đổi số và an toàn thông tin cho công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin	Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm CNTT&TT)	<p>* <b>Mục tiêu:</b> Cập nhật kiến thức về chuyển đổi số và nâng cao kỹ năng về an toàn thông tin cho công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.</p> <p>* <b>Nội dung, quy mô:</b></p> <p>- Nội dung: Cập nhật các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về chuyển đổi số; kiến thức về an toàn thông tin; kỹ năng kiểm tra, đánh giá phân tích và xử lý sự cố trong lĩnh vực an toàn thông tin.</p>	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm</i>

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
			- Quy mô: Tổ chức 02 hội nghị tập huấn với khoảng 25-30 người/hội nghị trong thời gian 2 ngày/hội nghị.		
4.	Tổ chức các hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho công chức, viên chức	Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm CNTT&TT)	<p>* <b>Mục tiêu:</b> Cập nhật kiến thức về chuyển đổi số và nâng cao kỹ năng về xử lý và đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu trên môi trường số cho công chức, viên chức tại các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.</p> <p>* <b>Nội dung, quy mô:</b></p> <p>- Nội dung: Cập nhật các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về chuyển đổi số; kiến thức về dữ liệu, thông tin trên môi trường số; kỹ năng tìm kiếm, phân tích, đánh giá, quản lý, lưu trữ, truy xuất thông tin trên môi trường số; kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường số.</p> <p>- Quy mô: Tổ chức 05 hội nghị tập huấn với khoảng 25-30 người/hội nghị trong thời gian 2 ngày/hội nghị.</p>	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm</i>
<b>II.</b>	<b>Nhóm nhiệm vụ về phát triển hạ tầng số, nền tảng số</b>				
1.	Đầu tư, trang bị mở rộng hệ thống máy chủ và lưu trữ cho Trung tâm dữ liệu tỉnh phục vụ nhu cầu về tài nguyên máy chủ, lưu trữ cho một số ứng dụng chuyển đổi số	Sở Thông tin và Truyền thông	<p>* <b>Mục tiêu:</b> Đảm bảo yêu cầu quản trị, vận hành và đảm bảo an toàn thông tin tại Trung tâm dữ liệu tỉnh theo Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý, khai thác và vận hành Trung tâm dữ liệu tỉnh Ninh Bình. Từng bước đáp ứng hạ tầng máy chủ cài đặt hệ thống, lưu trữ và bản quyền các phần mềm phục vụ nhu cầu kết nối, sử dụng tài nguyên máy chủ và lưu trữ cho một số ứng</p>	Năm 2024	<i>Nhiệm vụ năm 2023 chuyển tiếp tục thực hiện (UBND tỉnh đã phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết tại Quyết định số 810/QĐ-</i>

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
	trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023		dụng chuyên đổi số của một số sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. <i>* Nội dung, quy mô:</i> Trang bị hệ thống máy chủ (các máy chủ xác thực, máy chủ Proxy, máy chủ web, máy chủ CSDL, ...); thiết bị lưu trữ và bản quyền các phần mềm (quản lý tài khoản đặc quyền; ảo hóa, windows; hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Oracle, SQL, ...)) tại Trung tâm dữ liệu tỉnh.		UBND ngày 29/9/2023)
2.	Xây dựng, triển khai module số hoá, quản lý khai thác hồ sơ, tài liệu, bản kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử và dữ liệu điện tử của cá nhân tổ chức tích hợp với kho dữ liệu dùng chung, hệ thống thông tin giải quyết TTHC, công dữ liệu tỉnh Ninh Bình	Sở Thông tin và Truyền thông	<i>* Mục tiêu:</i> Đáp ứng việc đồng bộ, tích hợp các dữ liệu điện tử về hồ sơ, tài liệu, bản kết quả giải quyết TTHC ... của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; từng bước hình thành Kho dữ liệu điện tử của cá nhân, tổ chức trên cơ sở phát triển, mở rộng ban đầu Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và kết nối, tích hợp với Cổng dữ liệu, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, các hệ thống thông tin khác phục vụ công tác quản lý, lưu trữ, chia sẻ, khai thác sử dụng. <i>* Nội dung, quy mô:</i> Xây dựng module số hoá, quản lý khai thác hồ sơ, tài liệu hành chính, bản kết quả giải quyết TTHC điện tử tích hợp với cổng dữ liệu, công dịch vụ công của tỉnh. Tạo lập, đồng bộ dữ liệu điện tử của cá nhân tổ chức vào Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh. Quy mô: Các cơ quan, đơn vị; người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình khai thác và sử dụng.	Năm 2024	Nhiệm vụ năm 2023 chuyển tiếp tục thực hiện (UBND tỉnh đã phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết tại Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 22/9/2023)
3.	Thuê đường truyền Internet cáp quang băng thông rộng,	Sở Thông tin và	<i>* Mục tiêu:</i> Đảm bảo truyền dẫn riêng biệt nối điểm điểm trực tiếp với nhau không qua các thiết bị chuyển mạch trung gian. Kết nối trên cần đảm bảo an toàn và	Năm 2024 và các năm tiếp theo	Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
	đường truyền cáp quang trắng phục vụ kết nối đảm bảo hoạt động cho Trung tâm dữ liệu tỉnh Ninh Bình năm 2024	Truyền thông (Trung tâm CNTT&TT)	cơ chế backup 1-1 nên cần có 2 đường quang trắng. Thông tư 12/2019/TT-BTTTT ngày 05/11/2019 sửa đổi một số điều của thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017. <b>* Nội dung, quy mô:</b> Thuê đường truyền Internet cáp quang băng thông rộng, 02 đường truyền cáp quang trắng tại Trung tâm dữ liệu.		
4.	Đầu tư hệ thống số hóa, lưu trữ và quản lý tài nguyên số sản xuất, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình	Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình	<b>* Mục tiêu:</b> Đầu tư hệ thống số hóa, lưu trữ quản lý, khai thác tài nguyên số. Toàn bộ quy trình từ sản xuất đến phát sóng được quản lý bởi phần mềm chuyên dụng. Tự động hóa chuyển mã, kiểm tra chất lượng file. <b>* Nội dung, quy mô:</b> Các bộ lưu trữ trung tâm, máy chủ chạy phần mềm nền tảng hệ thống MAM, máy chủ quản lý CSDL, máy chủ chạy tác vụ chuyển mã có cấu hình dự phòng 1+1; Máy chủ quản trị hệ thống lưu trữ băng số, Tủ băng số cho lưu trữ sâu; Máy chủ tự động kiểm tra chất lượng file; Hệ thống thiết bị mạng bổ sung cho kết nối chia sẻ dữ liệu; Hệ thống phần mềm ứng dụng bao gồm: Phần mềm quản lý tài nguyên số MAM, phần mềm kiểm tra chất lượng file tự động và các bản quyền, phần mềm có liên quan.	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ năm 2022 chuyển tiếp tục thực hiện (UBND tỉnh đã phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết tại Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 18/12/2022)</i>
5.	Duy trì, đảm bảo hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin trong công tác vận hành, khai thác và đảm bảo an toàn	Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm CNTT&TT)	<b>* Mục tiêu:</b> Đảm bảo cho Trung tâm dữ liệu của tỉnh được duy trì, vận hành hoạt động an toàn, ổn định, hiệu quả, thường xuyên, liên tục 24/7. <b>* Nội dung, quy mô:</b>	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm</i>

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
	thông tin tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duy trì hoạt động (trực vận hành hệ thống 24/24, điện, nước, nhiên liệu, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh công nghiệp...).</li> <li>- Bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống thông tin, máy móc, thiết bị theo định kỳ.</li> <li>- Mua sắm, bổ sung vật tư, linh kiện, công cụ kỹ thuật để kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị hỏng hóc.</li> <li>- Mua, trang bị phần mềm bản quyền diệt Virus cho hệ thống máy chủ; gia hạn bản quyền phần mềm thương mại cho các thiết bị, thiết bị tường lửa.</li> <li>- Gia hạn bảo hành đối với hệ thống máy móc, trang thiết bị quan trọng có yêu cầu kỹ thuật cao.</li> </ul>		
<b>III.</b>	<b>Nhóm nhiệm vụ về phát triển dữ liệu số</b>				
1.	Số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh Ninh Bình	Sở Văn hóa và Thể thao	<p><i>* Mục tiêu:</i> Tạo lập cơ sở dữ liệu số về di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phục vụ lưu trữ, quản lý dữ liệu di sản văn hóa; bảo tồn các yếu tố gốc cấu thành giá trị di sản văn hóa và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.</p> <p><i>* Nội dung, quy mô:</i> Số hóa 3D/VR360 khoa học các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh đã xếp hạng, các bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (tập trung các di tích khảo cổ học khu vực Cố đô Hoa Lư); xây dựng các hình ảnh tham quan 3D/VR360. Số hóa các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, triển khai giải pháp quản lý trực tuyến và nền tảng ứng dụng mobile.</p>	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ năm 2023 chuyển tiếp tục thực hiện</i>

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
2.	Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đang được lưu trữ trên địa bàn các huyện, thành phố	UBND các huyện, thành phố	<p>* <b>Mục tiêu:</b> Nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2022 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tại các cơ quan nhà nước cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.</p> <p>* <b>Nội dung, quy mô:</b> Tiếp tục triển khai số hóa các bản kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đang được lưu trữ trên địa bàn các huyện, thành phố (bao gồm cả cấp xã) theo lộ trình tại Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23/12/2020 và Văn bản số 41/UBND-VP7 ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh nội dung của Kế hoạch số 132/KH-UBND.</p>	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ năm 2023 chuyển tiếp tục thực hiện</i>
3.	Chuẩn hóa, số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023	Sở Tư pháp	<p>* <b>Mục tiêu:</b> Từng bước thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy sang dữ liệu số phục vụ kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc phục vụ công tác lưu trữ, hỗ trợ giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.</p> <p>* <b>Nội dung, quy mô:</b> Tiếp tục triển khai thực hiện số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.</p>	Năm 2024	<i>Nhiệm vụ năm 2023 chuyển tiếp tục thực hiện</i>
4.	Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đang được lưu trữ tại các sở, ban, ngành của tỉnh	Các sở, ban, ngành	<p>* <b>Mục tiêu:</b> Nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2022 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tại các cơ quan nhà nước cấp sở, ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.</p> <p>* <b>Nội dung, quy mô:</b> Tiếp tục triển khai số hóa các bản kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đang được lưu trữ</p>	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ năm 2023 chuyển tiếp tục thực hiện</i>

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
			tại các sở, ban, ngành theo lộ trình tại Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23/12/2020 và Văn bản số 41/UBND-VP7 ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh nội dung của Kế hoạch số 132/KH-UBND.		
5.	Xây dựng cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình	Sở Tư pháp	<p><b>*Mục tiêu:</b> Phục vụ công tác quản lý, báo cáo công tác xử phạt vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; nắm bắt số lượng, tính chất mức độ và xu hướng phổ biến của các hành vi vi phạm hành chính; quản lý, theo dõi quy trình xử lý vi phạm hành chính, tình hình, kết quả thi hành quyết định xử phạt; việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, biện pháp quản lý tại gia đình. Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; tăng cường tính công khai, minh bạch; nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí trong hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.</p> <p><b>* Nội dung, quy mô:</b> Xây dựng, triển khai hệ thống Cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính tập trung, thống nhất tới 100% cơ quan, đơn vị có thẩm quyền XLVPHC trên địa bàn tỉnh ở 03 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; quản lý, theo dõi quy trình xử lý vi phạm hành chính, tình hình, kết quả thi hành quyết định xử phạt; việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, biện pháp quản lý tại gia đình. Thực hiện kết nối, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính và một số cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin của tỉnh Ninh Bình có liên quan; tích hợp, chia</p>	Năm 2024	<i>Nhiệm vụ năm 2023 chuyển tiếp tục thực hiện</i>



Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
			sẽ dữ liệu với Công dữ liệu tỉnh Ninh Bình; đảm bảo thông tin, dữ liệu được trích xuất, cập nhật từ các nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính tại các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính; thực hiện số hóa, tạo lập hồ sơ, dữ liệu điện tử các vụ việc vi phạm hành chính tại các cơ quan, đơn vị.		
6.	Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng phục vụ hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình	Sở Tư pháp	<p><b>* Mục tiêu:</b> Nhằm xây dựng, tạo lập, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu công chứng tập trung, thống nhất trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác quản lý, lưu trữ; kết nối, chia sẻ đáp ứng các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về chuyển đổi số của ngành tư pháp.</p> <p><b>* Nội dung, quy mô:</b></p> <p>- <i>Nội dung:</i> Xây dựng, triển khai phần mềm đáp ứng các chức năng, nhiệm vụ: Thống nhất quy trình các hoạt động tác nghiệp của tổ chức hành nghề công chứng trong vấn đề xác minh tính pháp lý của các tài sản được yêu cầu công chứng; Quản lý, xử lý nghiệp vụ công chứng hợp đồng giao dịch tại các tổ chức công chứng, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng tập trung, thống nhất phục vụ công tác quản lý, chia sẻ; Cập nhật, quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu về bất động sản đã đưa vào giao dịch thông qua các hoạt động giao dịch do công chứng chứng nhận; Số hóa và lưu trữ hợp đồng giao dịch, bản dịch và các loại tài liệu công chứng khác nhằm mục đích quản lý, khai thác nội dung tài liệu dễ dàng, nhanh chóng, hiệu quả và tránh được những hao mòn của tài liệu trong quá trình mượn, trả tài liệu bản cứng;</p>	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ năm 2023 chuyển tiếp tục thực hiện</i>

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
			Đào tạo, chuyển giao công nghệ, bảo hành và bảo trì hệ thống sau khi đưa vào hoạt động. - <i>Quy mô:</i> Tại Sở Tư pháp và các cơ sở công chứng trên địa bàn tỉnh.		
<b>IV.</b>	<b>Nhóm nhiệm vụ về đảm bảo an toàn thông tin mạng</b>				
1.	Dịch vụ Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II toàn tỉnh, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn, thông suốt, kết nối 4 cấp hành chính từ Trung ương đến cấp xã	Các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, tổ chức CTXH	* <b>Mục tiêu:</b> Phục vụ việc đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, toàn vẹn dữ liệu trong quá trình kết nối, vận hành, khai thác các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức CTXH trên địa bàn tỉnh. * <b>Nội dung, quy mô:</b> Triển khai thuê dịch vụ Mạng truyền số liệu chuyên dùng, sử dụng riêng trong hoạt động truyền số liệu và các ứng dụng CNTT cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm</i>
2.	<i>Thuê dịch vụ công nghệ thông tin:</i> Hệ thống xác thực tập trung SSO (Single Sign On) cho các hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Ninh Bình	Sở Thông tin và Truyền thông	* <b>Mục tiêu:</b> Cơ quan quản lý nhà nước dễ dàng quản trị được tất cả các tài khoản, thông tin người dùng đang sử dụng các hệ thống thông tin của tỉnh tích hợp với hệ thống xác thực tập trung. Người sử dụng chỉ cần đăng nhập một lần với một tài khoản duy nhất để truy cập vào các phần mềm theo phân quyền. * <b>Nội dung, quy mô:</b> Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống xác thực tập trung SSO (Single Sign On) cho các hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Ninh Bình bao gồm: Hệ thống phần mềm nền tảng SSO; Hạ tầng ảo hóa (cloud) để cài đặt hệ thống SSO và lưu	05 năm, bắt đầu từ năm 2022	<i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm (Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh)</i>

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
			trữ dữ liệu; Triển khai tích hợp các hệ thống CNTT đáp ứng đủ điều kiện kết nối với hệ thống SSO.		
3.	<i>Thuê dịch vụ:</i> Hệ thống giám sát quản trị vận hành hạ tầng CNTT bảo đảm hoạt động an toàn cho Trung tích hợp dữ liệu (NOSC)	Sở Thông tin và Truyền thông	<p>* <b>Mục tiêu:</b> Đảm bảo an toàn thông tin tổng thể và sự ổn định của hạ tầng các dịch vụ đang vận hành trên toàn bộ hệ thống, hạ tầng thiết bị của Trung tâm tích hợp dữ liệu.</p> <p>* <b>Nội dung, quy mô:</b> Thuê dịch vụ: Hệ thống giám sát các hoạt động quản trị, vận hành để đảm bảo các hệ thống, hạ tầng thiết bị tại Trung tâm dữ liệu tinh hoạt động an toàn, ổn định, đạt hiệu xuất, hiệu quả.</p>	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm</i>
4.	<i>Thuê dịch vụ:</i> Dịch vụ giám sát, bảo vệ, hệ thống hiển thị giám sát, ứng cứu, xử lý bảo đảm an toàn, an ninh mạng (SOC) tỉnh Ninh Bình	Sở Thông tin và Truyền thông	<p>* <b>Mục tiêu:</b> Các hệ thống mạng, thiết bị tại các đơn vị cấp sở, ngành; UBND cấp huyện được giám sát, cảnh báo các nguy cơ gây mất ATTT để thực hiện xử lý, ứng cứu, khắc phục nhằm đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt; đáp ứng các yêu cầu tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.</p> <p>* <b>Nội dung, quy mô:</b> Duy trì thuê dịch vụ chuyên nghiệp thực hiện giám sát, bảo vệ và tổ chức ứng cứu, xử lý bảo an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp; phạm vi giám sát, bảo vệ cho 100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.</p>	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm</i>
5.	<i>Thuê dịch vụ:</i> Dịch vụ định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện giám sát, bảo vệ bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho một số Hệ thống thông	Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm CNTT&TT)	<p>* <b>Mục tiêu:</b> Nhằm đánh giá quá trình thực hiện giám sát, bảo vệ bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo chỉ đạo tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn,</p>	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm (Theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Chỉ</i>

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
	tin dùng chung và Trung tâm dữ liệu tỉnh		an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam; Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 và Văn bản số 1552/BTTTT-CATT ngày 28/4/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đôn đốc tổ chức triển khai bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo mô hình “4 lớp”. <i>* Nội dung, quy mô:</i> Thuê dịch vụ định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện giám sát, bảo vệ bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho một số Hệ thống thông tin dùng chung và Trung tâm dữ liệu tỉnh.		<i>thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 và Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022)</i>
6.	<i>Thuê dịch vụ:</i> Dịch vụ giám sát an toàn thông tin cho một số Công/trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh	Sở Thông tin và Truyền thông	<i>* Mục tiêu:</i> Đảm bảo ATTT cho các Công/Trang thông tin điện tử tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. <i>* Nội dung, quy mô:</i> Duy trì thuê dịch vụ giám sát an toàn thông tin cho một số Công/trang thông tin điện tử trên địa tỉnh.	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm</i>
7.	<i>Thuê dịch vụ:</i> Dịch vụ lọc Email cho Hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh Ninh Bình	Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm CNTT&TT)	<i>* Mục tiêu:</i> Nhằm lọc sạch email, loại ra các email giả tạo, thư rác, nhiễm virus hoặc thư mang nội dung không phù hợp. Chỉ những email sạch mới được chuyển đến máy chủ của hệ thống Thư điện tử công vụ của tỉnh. <i>* Nội dung, quy mô:</i> Duy trì triển khai thuê dịch vụ lọc email cho hệ thống Thư điện tử công vụ của tỉnh.	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm</i>
8.	Tổ chức diễn tập tình huống và diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố cho một số hệ thống	Sở Thông tin và Truyền thông	<i>* Mục tiêu:</i> Nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam. Giúp các hệ thống thông tin đang vận hành được tập dượt trước với các tình huống tấn công mạng	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm (Theo Công văn số 6074/BTTTT-</i>

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
	thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình		<p>có thể xảy ra nhằm kiểm soát các nguy cơ, ứng phó với các sự cố để đảm bảo hệ thống thông tin được hoạt động ổn định, được khôi phục nhanh nhất có thể khi xảy ra sự cố.</p> <p><b>* Nội dung, quy mô:</b> Tổ chức 01 cuộc diễn tập tình huống và 02 cuộc diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố cho một số hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.</p>		<i>CĐSQG ngày 06/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông)</i>
9.	Đầu tư hệ thống chống tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) và thiết bị bảo mật, cân bằng tải để đảm bảo các thiết bị hoạt động có dự phòng cho Trung tâm dữ liệu tỉnh Ninh Bình	Sở Thông tin và Truyền thông	<p><b>* Mục tiêu:</b> Nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống thông tin, thiết bị thông qua việc sẵn sàng kích hoạt phương án dự phòng, đồng thời tăng độ sẵn sàng, chống quá tải truy cập, tối đa hóa lưu lượng của các đường truyền tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh.</p> <p><b>* Nội dung, quy mô:</b> Trang bị các thiết bị giám sát an ninh Website, thiết bị cân bằng tải ứng dụng, thiết bị chống tấn công ATP; thiết bị chống tấn công DDoS, thiết bị cân bằng tải đường truyền Internet và phần mềm giải pháp Endpoint phòng chống mã độc, ransomware tại Trung tâm dữ liệu tỉnh.</p>	Năm 2024	<i>Nhiệm vụ năm 2023 chuyển tiếp tục thực hiện (UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 774/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết)</i>
10.	Trang bị phần mềm diệt virus bản quyền phục vụ đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu cho các thiết bị đầu cuối tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố	<p><b>* Mục tiêu:</b> Phục vụ hoạt động an toàn, ổn định, hiệu quả cho các thiết bị đầu cuối tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.</p> <p><b>* Nội dung, quy mô:</b> Mua, trang bị phần mềm bản quyền diệt Virus, cài đặt cho các máy tính, thiết bị đầu cuối tại các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn.</p>	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm</i>

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
11.	Triển khai giải pháp rà quét thông tin xấu độc, đảm bảo an toàn, an ninh trên không gian mạng tỉnh Ninh Bình	Công an tỉnh	<p>* <b>Mục tiêu:</b> Phục vụ công tác nắm bắt, ngăn ngừa, ngăn chặn các loại hình thông tin xấu độc trên không gian mạng nhằm đảm bảo an ninh, an toàn ổn định, định hướng thông tin phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.</p> <p>* <b>Nội dung, quy mô:</b> Triển khai thuê dịch vụ rà quét thông tin; tổ chức triển khai rà quét, phân loại, tổng hợp, báo cáo, xử lý các thông tin xấu độc trên không gian mạng tỉnh Ninh Bình.</p>	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm</i>
<b>V.</b>	<b>Nhóm nhiệm vụ về phát triển chính quyền số</b>				
1.	<i>Thuê dịch vụ công nghệ thông tin:</i> Phân mềm sổ tay đảng viên điện tử	Ban Tổ chức Tỉnh ủy	<p>* <b>Mục tiêu, nội dung, quy mô:</b> Theo Kế hoạch số 24-KH/BTCTU ngày 31/10/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.</p>	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ năm 2023 chuyển tiếp tục thực hiện</i>
2.	<i>Thuê dịch vụ công nghệ thông tin:</i> Triển khai các phần mềm phục vụ quản lý, dạy học tại các cơ sở giáo dục hướng tới thực hiện chuyên đổi số ngành giáo dục và đào tạo	Sở Giáo dục và Đào tạo	<p>* <b>Mục tiêu:</b> Triển khai các ứng dụng phục vụ quản trị nhà trường giúp giảm bớt hồ sơ, sổ, giáo án giấy, công việc thủ công, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả công việc cho nhà trường và giáo viên. Đảm bảo kết nối, báo cáo liên thông dữ liệu từ cơ sở giáo dục với hệ thống CSDL toàn quốc của ngành giáo dục; phổ cập ký số trên môi trường mạng.</p> <p>* <b>Nội dung, quy mô:</b></p> <p>- Nội dung: Lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Triển khai các phần mềm phục vụ quản lý, dạy học tại các cơ sở giáo dục hướng tới thực hiện chuyên đổi số ngành giáo dục và đào tạo. Thời gian thuê 2 năm.</p>	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ năm 2023 chuyển tiếp tục thực hiện</i>

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
			<p>- Quy mô: Triển khai tại Sở Giáo dục và Đào tạo, 08 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; 146 trường Mầm non; 145 trường Tiểu học; 134 trường THCS; 07 trường TH&amp;THCS; 27 trường THPT (bao gồm 02 trường THPT tư thục); 07 Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố; 01 Trung tâm GDTX, THNN tỉnh ...</p>		
3.	<p><i>Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Phần mềm Quản lý công chức, viên chức và công chức cấp xã tỉnh Ninh Bình.</i></p>	Sở Nội vụ	<p>* <b>Mục tiêu:</b> Dữ liệu, hồ sơ về cán bộ, công chức, viên chức được tổ chức khai thác, cập nhật, sử dụng thường xuyên và được lưu trữ đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước theo hướng hiện đại, thực hiện minh bạch hóa công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng một nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.</p> <p>* <b>Nội dung, quy mô:</b> Thuê phần mềm Quản lý công chức, viên chức và công chức cấp xã tỉnh Ninh Bình; phân quyền cho các đơn vị sử dụng theo chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu sử dụng của các đơn vị, kết nối đồng bộ với CSDL Quốc gia CBCCVC-Bộ Nội vụ.</p>	05 năm, bắt đầu từ năm 2024	<p><i>Nhiệm vụ năm 2023 chuyển tiếp tục thực hiện</i></p>
4.	<p>Tổ chức kiểm tra, đánh giá và sơ kết thí điểm mô hình chính quyền số tại 03 đơn vị theo Mô hình chính quyền số cấp sở, ngành, phiên</p>	Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở	<p>* <b>Mục tiêu:</b> Theo Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thí điểm mô hình Chính quyền số cấp sở, ngành tỉnh Ninh Bình (phiên bản 1.0)</p> <p>* <b>Nội dung, quy mô:</b> Tổ chức kiểm tra, đánh giá và sơ kết thí điểm mô hình chính quyền số tại 03 đơn vị theo</p>	Năm 2024	<p><i>Nhiệm vụ năm 2023 chuyển tiếp tục thực hiện</i></p>

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
	bản 1.0 trên địa bàn tỉnh	Công Thương	Mô hình chính quyền số cấp sở, ngành, phiên bản 1.0 trên địa bàn tỉnh.		
5.	Tổ chức kiểm tra, đánh giá và sơ kết, tổng kết chuyển đổi số tại cấp xã theo Mô hình chuyển đổi số cấp xã, phiên bản 1.0 trên địa bàn tỉnh	Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố	* <b>Mục tiêu:</b> Theo Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (phiên bản 1.0). * <b>Nội dung, quy mô:</b> Tổ chức kiểm tra, đánh giá và sơ kết, tổng kết chuyển đổi số tại cấp xã theo Mô hình chuyển đổi số cấp xã, phiên bản 1.0 trên địa bàn tỉnh.	Năm 2024	<i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm</i>
6.	Nâng cấp, bổ sung chức năng 18 Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị đáp ứng quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ	Các đơn vị có trang TTĐT được nâng cấp	* <b>Mục tiêu:</b> Đáp ứng lộ trình, các nội dung quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan. * <b>Nội dung, quy mô:</b> Triển khai nâng cấp, bổ sung tính năng các Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Thanh tra tỉnh; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh; Hội nông dân tỉnh; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; Liên đoàn lao động tỉnh; Ban An toàn giao thông tỉnh; UBND huyện Yên Mô; UBND huyện Yên Khánh; UBND huyện Nho Quan; UBND thành phố Tam Điệp; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên môi trường; Sở Công thương; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ năm 2023 chuyển tiếp tục thực hiện</i>
7.	Xây dựng phần mềm Quản lý công tác thi	Sở Nội vụ (Ban Thi	* <b>Mục tiêu:</b> Phục vụ công tác quản lý thi đua, khen thưởng; tra cứu hồ sơ phục vụ công tác thẩm định hồ sơ	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ năm 2023 chuyển tiếp tục thực hiện</i>



Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
	đua, khen thưởng tỉnh Ninh Bình	đua-Khen thưởng)	đề nghị khen thưởng; phục vụ công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo công tác thi đua khen thưởng của tỉnh. <i>* Nội dung, quy mô:</i> Xây dựng, triển khai phần mềm Quản lý công tác thi đua khen thưởng; chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh.		
8.	Xây dựng phần mềm quản lý đào tạo và phòng học trực tuyến đa phương tiện	Trường Đại học hoa lư	<i>* Mục tiêu:</i> Nhằm hỗ trợ các cán bộ xử lý công việc trong công tác quản lý đào tạo tại trường Đại học Hoa Lư để nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như hỗ trợ sinh viên, giảng viên, lãnh đạo và nhằm tạo ra một hệ thống công nghệ thông tin tích hợp giữa các thiết bị sử dụng trong dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, khả năng sử dụng và làm chủ công nghệ của giáo viên thông qua các ứng dụng của hệ thống và các trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại. <i>* Nội dung, quy mô:</i> Xây dựng, triển khai phần mềm Quản lý đào tạo, đầu tư trang thiết bị, thiết lập phòng học trực tuyến đa phương tiện; chuẩn hóa và cập nhật các tài liệu, bài giảng, giáo án phục vụ công tác dạy và học của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng, thương hiệu Trường Đại học Hoa Lư tỉnh Ninh Bình.	Năm 2024	<i>Nhiệm vụ năm 2023 chuyển tiếp tục thực hiện</i>
9.	Xây dựng, triển khai Hệ thống thư viện số nhằm bổ trợ, nâng cao nghiệp vụ cho các lực lượng thuộc Công an tỉnh Ninh Bình và Tủ sách pháp luật số để	Công an tỉnh	<i>* Mục tiêu:</i> Nhằm cung cấp nội dung tài nguyên dữ liệu số hóa thành sản phẩm thông tin ở dạng sách điện tử và audio phục vụ các đối tượng là lực lượng công an tỉnh, huyện, xã học tập, nghiên cứu và trao đổi tri thức; nghiệp vụ; chia sẻ kiến thức tủ sách về pháp luật cho người dân và doanh nghiệp; đáp ứng Quyết định số	Năm 2024	<i>Nhiệm vụ năm 2023 chuyển tiếp tục thực hiện (UBND tỉnh đã phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết tại Quyết</i>

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
	tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp		206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ. <i>* Nội dung, quy mô:</i> Xây dựng phần mềm thư viện số; tủ sách pháp luật số ứng dụng trên trình duyệt web và mobile triển khai thực hiện trong toàn lực lượng Công an tỉnh, huyện, xã.		<i>định số 811/QĐ-UBND ngày 29/9/2023)</i>
10.	<i>Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Phần mềm Đánh giá mức độ chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình</i>	Sở Thông tin và Truyền thông	<p><i>* Mục tiêu:</i> Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá, chỉ đạo điều hành của tỉnh Ninh Bình đối với việc xác định mức độ chuyển đổi số của các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 01- NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.</p> <p><i>* Nội dung, quy mô:</i> Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: phần mềm đánh giá mức độ chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Triển khai phần mềm đánh giá mức độ chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình. Chỉ số chuyển đổi số được đánh giá theo các chi tiêu trong Quyết định số 733/QĐUBND Phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình. Phần mềm sẽ được cập nhật các chỉ số khi tỉnh thay đổi bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của tỉnh.</li> <li>- Đào tạo vận hành, hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ chỉnh sửa, nâng cấp các tính năng cơ bản theo yêu cầu phát sinh.</li> </ul>	03 năm, bắt đầu từ năm 2024	<i>Nhiệm vụ năm 2023 chuyển tiếp tục thực hiện (UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch thuê tại Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 23/10/2023)</i>

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
11.	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình	Văn phòng UBND tỉnh	<p><b>* Mục tiêu:</b> Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình.</p> <p><b>* Nội dung, quy mô:</b> Thuê dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết bị công nghệ thông tin: Hệ thống thiết bị mạng; Hệ thống thiết bị giám sát an ninh; Máy tính để bàn cho 31 ki-ốt, máy photocopy, máy in và máy điện thoại IP kết nối tổng đài đa kênh; Hệ thống lấy số, xếp hàng tự động và màn hình hiển thị thông tin; Hệ thống máy tính tra cứu thông tin; Hệ thống âm thanh thông báo; Hệ thống thiết bị phục vụ phòng họp, hội nghị và một số thiết bị cần thiết khác.</li> <li>- Phần mềm quản lý hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (phần mềm một cửa liên thông).</li> </ul>	05 năm, bắt đầu từ năm 2020	<p><i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm</i></p> <p><i>(Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh)</i></p>
12.	<i>Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống thông tin Báo cáo tỉnh Ninh Bình</i>	Văn phòng UBND tỉnh	<p><b>* Mục tiêu:</b> Triển khai hệ thống thông tin báo cáo trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; sẵn sàng triển khai đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.</p> <p><b>* Nội dung, quy mô:</b> Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống thông tin Báo cáo tỉnh Ninh Bình triển khai tại Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh</p>	05 năm, bắt đầu từ năm 2021	<p><i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm</i></p> <p><i>(Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh)</i></p>

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
			và các đơn vị trực thuộc của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện thành phố và các phòng/ban chuyên môn; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và một số cơ quan Trung ương đóng tại địa bàn tỉnh Ninh Bình.		
13.	<i>Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình</i>	Sở Thông tin và Truyền thông	<p><b>* Mục tiêu:</b> Thiết lập Hệ thống quản lý văn bản và điều hành liên thông 4 cấp chính quyền tỉnh Ninh Bình; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước. Hệ thống được đảm bảo an toàn, an ninh; đảm bảo liên thông đa chiều, đa cấp, tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, công khai tiến độ xử lý văn bản qua mạng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Góp phần đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử cấp tỉnh theo tinh Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước; giảm chi phí hoạt động; tiết kiệm kinh phí, thời gian và nhân lực; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước.</p> <p><b>* Nội dung, quy mô:</b> Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tại Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện thành phố và các phòng/ban chuyên môn trực thuộc; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Khối cơ quan đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.</p>	05 năm, bắt đầu từ năm 2021	<i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm (Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh)</i>

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
14.	<i>Thuê dịch vụ công nghệ thông tin:</i> Phần mềm Công thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình	Văn phòng UBND tỉnh	<p>* <b>Mục tiêu:</b> Tin học hóa quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về biên tập, cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình.</p> <p>* <b>Nội dung, quy mô:</b> Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Phần mềm Công thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình bao gồm Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông tin điện tử thành phần.</p>	05 năm, bắt đầu từ năm 2020	<i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm</i> <i>(Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh)</i>
15.	<i>Thuê dịch vụ công nghệ thông tin:</i> Hệ thống giám sát, điều hành hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình	Văn phòng UBND tỉnh	<p>* <b>Mục tiêu:</b> Thông qua hệ thống camera và các ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giám sát, điều hành việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Qua đó nâng cao trách nhiệm công vụ, ý thức, thái độ của công chức tham gia tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã.</p> <p>* <b>Nội dung, quy mô:</b> Triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống giám sát, điều hành hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bao gồm: Hệ thống camera lắp đặt tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, toàn bộ các camera được kết nối và lưu dữ liệu tập trung tại máy chủ; Máy chủ lưu trữ video đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Kênh truyền kết nối các camera về máy chủ.</p>	05 năm, bắt đầu từ năm 2022	<i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm</i> <i>(Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh)</i>
16.	<i>Thuê dịch vụ công nghệ thông tin:</i> Hệ thống giám sát, điều	Văn phòng UBND tỉnh	* <b>Mục tiêu:</b> Triển khai Hệ thống giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Ninh Bình nhằm phục vụ công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân	03 năm, bắt đầu từ năm 2022	<i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm</i>

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
	hành thông minh (IOC) tỉnh Ninh Bình		<p>tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình một cách toàn diện, mọi mặt các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số tại địa phương; góp phần thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình. Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm đối tượng phục vụ, tạo bước đột phá trong phương cách hoạt động, tạo tiền đề xây dựng đô thị số, đô thị thông minh trong tương lai.</p> <p><b>* Nội dung, quy mô:</b> Triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Ninh Bình, bao gồm: Phần mềm bảng điều hành (Dashboard); Phần mềm tích hợp dữ liệu; Phần mềm điều hành trung tâm (SOP); Phần mềm chỉ đạo công việc; Phần mềm thông báo và cảnh báo; Ứng dụng điều hành trên thiết bị di động thông minh; Hạ tầng máy chủ điện toán đám mây (cloud) để cài đặt hệ thống phần mềm và lưu trữ dữ liệu. Hệ thống được triển khai cho các đơn vị sử dụng: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố và một số cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.</p>		<i>(Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 22/12/2021)</i>
17.	<i>Thuê dịch vụ công nghệ thông tin:</i> Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công	Văn phòng UBND tỉnh	<b>* Mục tiêu:</b> Ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin nhằm mục tiêu giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong phòng họp, đẩy nhanh hiệu quả làm việc, tiết kiệm thời gian, tiếp kiệm chi phí, giúp Lãnh đạo đưa ra quyết định kịp thời, nhanh chóng, chính xác.	05 năm, bắt đầu từ năm 2022	<i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm (Quyết định số 837/QĐ-UBND)</i>

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
	việc của UBND tỉnh Ninh Bình		<i>* Nội dung, quy mô:</i> Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của UBND tỉnh Ninh Bình cho phép khởi tạo ít nhất 10 phòng họp khác nhau tại một thời điểm với ít nhất 250 người dùng (trung bình mỗi phòng họp 25 người tham dự). Văn phòng UBND tỉnh phân quyền sử dụng cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố dựa trên năng lực của hệ thống.		<i>ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh)</i>
18.	<i>Thuê dịch vụ công nghệ thông tin:</i> Hệ thống Hội nghị trực tuyến tỉnh Ninh Bình	Sở Thông tin và Truyền thông	<i>* Mục tiêu:</i> Phục vụ cho việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo các cấp. <i>* Nội dung, quy mô:</i> Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống Hội nghị trực tuyến tỉnh Ninh Bình trong các cơ quan đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh.	05 năm, bắt đầu từ năm 2024	<i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm (Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 27/12/2023)</i>
19.	Xây dựng hệ thống đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông năm 2023	Sở Thông tin và Truyền thông	<i>* Mục tiêu:</i> Nhằm hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung cấp, trao đổi thông tin theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác và hiệu quả, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền đến với đông đảo người dân... <i>* Nội dung, quy mô:</i> Đầu tư, chuyển đổi 24 đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông.	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ năm 2023 chuyển tiếp tục thực hiện</i>

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
20.	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình	Sở Thông tin và Truyền thông	<p><b>* Mục tiêu:</b> Triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình tập trung tại một địa chỉ truy nhập duy nhất nhằm cung cấp dịch vụ công, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hệ thống có đầy đủ các chức năng, tính năng kỹ thuật nhằm đáp ứng các yêu cầu, nghiệp vụ, quy định theo các Nghị định, Thông tư và Văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền về lĩnh vực cung cấp dịch vụ công với mục tiêu nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công và cải cách hành chính.</p> <p><b>* Nội dung, quy mô:</b> Thuê dịch vụ công nghệ thông tin bao gồm: Phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; Dịch vụ máy chủ ảo điện toán đám mây (cloud) để cài đặt, vận hành, lưu trữ CSDL toàn bộ hệ thống.</p>	05 năm, bắt đầu từ năm 2023	Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm (Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh)
21.	Thiết lập bảng điện tử công cộng cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023	Sở Thông tin và Truyền thông	<p><b>* Mục tiêu:</b> Nhằm hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung cấp, trao đổi thông tin theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác và hiệu quả, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền đến với đông đảo người dân...</p> <p><b>* Nội dung, quy mô:</b> Xây dựng 13 bảng điện tử công cộng đặt tại các xã, phường thị trấn phục vụ cho người dân tiếp cận thông tin. Trong đó đảm bảo các yêu cầu:</p>	Năm 2024 và các năm tiếp theo	Nhiệm vụ năm 2023 chuyển tiếp tục thực hiện (UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 phê duyệt ĐCDT chi tiết)



Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
			Hiện thị nội dung số; Kết nối với “Hệ thống thông tin nguồn và thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở”.		
22.	Xây dựng Trang thông tin điện tử chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình	Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm CNTT&TT)	<p><b>* Mục tiêu:</b> Nhằm thiết lập kênh cung cấp, phản ánh thông tin chính thống, kịp thời các thông tin chỉ đạo, điều hành, định hướng và các hoạt động, hướng dẫn về chuyển đổi số của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, các Bộ, ngành Trung ương; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp góp phần thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.</p> <p><b>* Nội dung, quy mô:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nội dung: Xây dựng, triển khai Trang thông tin điện tử sử dụng tên miền .vn, đáp ứng giao thức IPv6, các chức năng tìm kiếm, lưu trữ, tương tác, kết nối, chia sẻ thông tin; quản lý, giám sát, tương thích trên thiết bị di động; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và các quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.</li> <li>- Quy mô: Tại Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.</li> </ul>	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ năm 2023 chuyển tiếp tục thực hiện</i>
23.	Đầu tư trang thiết bị thực hiện việc số hóa hồ sơ vụ án hình sự, vụ	Viện kiểm sát tỉnh	<b>*Mục tiêu:</b> Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Viện kiểm sát tỉnh ứng dụng việc số hóa hồ sơ vụ án hình sự,	Năm 2024	<i>Nhiệm vụ năm 2023 chuyển tiếp tục thực hiện</i>

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
	việc dân sự - án hành chính, kinh doanh thương mại; ứng dụng sơ đồ hóa nội dung vụ án hình sự		<p>vụ, việc dân sự - án hành chính; ứng dụng sơ đồ hóa nội dung vụ án hình sự nhằm hỗ trợ, phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ của Kiểm sát viên trong công tác kiểm sát điều tra và báo cáo án; là cơ sở tiến tới xây dựng hồ sơ điện tử, thuận tiện trong việc lưu trữ, tra cứu hồ sơ; giúp cho Kiểm sát viên thuận lợi trong việc trích dẫn, sử dụng các chứng cứ, tài liệu để tranh tụng tại phiên tòa.</p> <p><b>* Nội dung, quy mô:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nội dung: Trang bị thiết bị công nghệ thông tin gồm: Máy tính, máy scan, máy in, máy chiếu, laptop, bổ sung hệ thống lưu trữ, thiết bị bảo mật, thiết bị mạng.</li> <li>- Quy mô: Triển khai tại 10 đơn vị ở 02 cấp kiểm sát (03 phòng ở Viện kiểm sát tỉnh và 07 Viện kiểm sát huyện, thành phố).</li> </ul>		
24.	Tổ chức cho một số lãnh đạo, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tham dự chương trình, hội nghị, hội thảo và học tập, trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số	Sở Thông tin và Truyền thông	<p><b>* Mục tiêu:</b> Phục công tác quản trị, xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu, các ứng dụng, nền tảng số; xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh.</p> <p><b>* Nội dung, quy mô:</b> Tổ chức cho một số lãnh đạo, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh và các cá nhân có liên quan tham dự chương trình, hội nghị, hội thảo và học tập, trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số.</p>	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm</i>

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
25.	Tổ chức thanh tra, kiểm tra đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật về các nhiệm vụ, hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh	Sở Thông tin và Truyền thông	<p>* <b>Mục tiêu:</b> Thanh tra, kiểm tra đánh giá qua đó khắc phục tồn tại, hạn chế trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về các nhiệm vụ, hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.</p> <p>* <b>Nội dung, quy mô:</b> Tổ chức thanh tra, kiểm tra đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật về các nhiệm vụ, hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.</p>	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm</i>
<b>VI.</b>	<b>Nhóm nhiệm vụ về phát triển kinh tế số</b>				
1.	Tổ chức các hoạt động triển khai thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, xác định chỉ số chuyên đổi số doanh nghiệp, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh	Sở Thông tin và Truyền thông	<p>* <b>Mục tiêu:</b> Tổ chức Chương trình hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh; cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.</p> <p>* <b>Nội dung, quy mô triển khai:</b></p> <p>- Tổ chức 01 Chương trình (Hội thảo) để tư vấn, giới thiệu, nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số, triển khai các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), phát triển kinh tế số của tỉnh. Đối tượng: Đại biểu lãnh đạo các cơ quan nhà nước, các chuyên gia về chuyển đổi số; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Dự kiến khoảng 150-200 doanh nghiệp).</p>	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm</i>

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
2.	<i>Thuê dịch vụ:</i> Hệ thống Kiosk và wifi du lịch thông minh tại các khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình	Sở Du lịch	<p><b>* Mục tiêu:</b> Nhằm hỗ trợ du khách được trải nghiệm du lịch một cách tốt nhất, hỗ trợ các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch hiệu quả và hỗ trợ các cơ quan quản lý du lịch phân tích, dự báo số liệu, đẩy mạnh quảng bá và quản lý hoạt động du lịch tỉnh Ninh Bình.</p> <p><b>* Nội dung, quy mô:</b> Triển khai lắp đặt 10 điểm wifi và 04 điểm Kiosk trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.</p>	05 năm, bắt đầu từ năm 2023	<p><i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm</i> <i>(Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh)</i></p>
3.	Xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản tại huyện Kim Sơn	Sở Nông nghiệp và PTNT	<p><b>* Mục tiêu:</b> Nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.</p> <p><b>* Nội dung, quy mô:</b> Xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản tại huyện Kim Sơn bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư thiết bị phần cứng và bản quyền:</li> <li>+ 09 trạm quan trắc tự động chất lượng nước tại 09 công (05 điểm tại đê BM3: Công CT9, CT7, CT10, CT11, CT5 và 04 điểm tại đê BM2: CT3, CT4, CT6, CT1) và bản quyền hệ thống thu thập dữ liệu;</li> <li>+ Thiết bị phục vụ quan trắc định kỳ và bản quyền hệ thống thu thập dữ liệu;</li> <li>- Thuê dịch vụ máy chủ ảo vận hành;</li> <li>- 01 Hệ thống phần mềm quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản;</li> <li>- 01 Dịch vụ đào tạo vận hành, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng.</li> </ul>	Năm 2024	<p><i>Nhiệm vụ năm 2023 chuyển tiếp tục thực hiện</i> <i>(Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh)</i></p>

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
			- Đảm bảo chia sẻ, liên thông dữ liệu với hệ thống thông tin khác của tỉnh; chia sẻ các thông tin (giá trị đo trực tuyến, trạng thái cảnh báo của dữ liệu) cho người dân, chính quyền các địa phương sử dụng.		
4.	Xây dựng và triển khai giải pháp quản lý sản xuất và kết nối thị trường phục vụ chuyển đổi số cho Hợp tác xã	Liên minh Hợp tác xã	<p>* <b>Mục tiêu:</b> Nhằm hỗ trợ giải pháp quản lý phù hợp, mang lại hiệu quả sản xuất cao cho các Hợp tác xã và các thành viên hợp tác xã phục vụ công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực Hợp tác xã.</p> <p>* <b>Nội dung, quy mô:</b> Xây dựng giải pháp quản lý sản xuất; đào tạo chuyển giao; hỗ trợ bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử cho một số thành viên Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.</p>	Năm 2024	<i>Nhiệm vụ năm 2023 chuyển tiếp tục thực hiện (Liên minh Hợp tác xã đã ban hành Quyết định số 355/QĐ-LMHTX ngày 15/11/2023 phê duyệt ĐCDT)</i>
<b>VII. Nhóm nhiệm vụ về phát triển xã hội số</b>					
1.	Hoàn thiện cổng thông tin du lịch Ninh Bình và số hóa các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình	Sở Du lịch	<p>* <b>Mục tiêu:</b> Ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại nhằm thực hiện số hóa các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phục vụ công tác quản lý, quảng bá hình ảnh các địa điểm du lịch tới du khách trong và ngoài nước.</p> <p>* <b>Nội dung, quy mô:</b> Số hóa các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Nâng cấp, mở rộng chức năng cho cổng thông tin du lịch Ninh Bình theo hướng xây dựng các chức năng phục vụ kết nối cung cầu một số dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.</p>	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ năm 2023 chuyển tiếp tục thực hiện</i>

Stt	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu, nội dung, quy mô	Thời gian thực hiện	Ghi chú
2.	Triển khai các hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh	UBND các huyện, thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông; các Đoàn thể	<p><b>* Mục tiêu:</b> Phát huy hiệu quả các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh trong việc hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ, công nghệ số tiện ích phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.</p> <p><b>* Nội dung, quy mô:</b> Triển khai các hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hỗ trợ chuyển đổi số tại địa phương; phổ biến khóa học “Phổ cập kỹ năng số cộng đồng” trên Nền tảng học trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông đến các thành viên trong tổ, người dân để sử dụng; tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp, người dân mua bán sản phẩm dịch vụ trên môi trường mạng, sàn thương mại điện tử; thúc đẩy thực hiện các chỉ tiêu về y tế, giáo dục, thanh toán không tiền mặt phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh.</p>	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm</i>
3.	Tổ chức các Hội nghị chuyên đề, kiểm tra, đánh giá hoạt động các Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ công tác triển khai Đề án 06	Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh	<p><b>* Mục tiêu:</b> Nâng cao kỹ năng số cho người dân, mở rộng cơ hội tiếp cận với các dịch vụ, công nghệ số, giúp người dân tương tác với chính quyền được thuận lợi.</p> <p><b>* Nội dung, quy mô:</b> Tổ chức các Hội nghị chuyên đề, kiểm tra, đánh giá hoạt động các Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ công tác triển khai Đề án 06.</p>	Năm 2024 và các năm tiếp theo	<i>Nhiệm vụ duy trì thực hiện hàng năm</i>